

Số: /UBND-KGVX

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

V/v gia hạn thẻ BHYT cho đối tượng sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sau khi xem xét Tờ trình số 1233/TTr-BHXH ngày 30/11/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 các nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Trong khi Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn sẽ hết thời gian thực hiện sau năm 2020; để không ảnh hưởng đến quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2021 cho nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện gian hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021

Các đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hạn sử dụng thẻ BHYT đến ngày 31/12/2020 được tiếp tục gia hạn thẻ BHYT từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 (6 tháng).

Trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 có văn bản mới thay thế các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ hoặc hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có thẩm quyền thì thực hiện theo văn bản mới. Trường hợp sau ngày 30/6/2021 chưa có văn bản mới thay thế các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ hoặc chưa có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có thẩm quyền thì tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho đến khi có văn bản mới thay thế.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tăng cường công tác quản lý đối tượng thuộc phòng quản lý, chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện kiểm tra, rà soát danh sách tham gia BHYT năm 2020 của nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg.

Trường hợp tăng mới chuyển từ các đối tượng: trẻ em, thân nhân công an, thân nhân quân đội, hộ gia đình người nghèo, cận nghèo, nơi khác chuyển đến, được cấp thẻ phát sinh từ thời điểm đối tượng chuyển đổi đối tượng hoặc chuyển đến (chỉ các đối tượng thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg). Hạn thẻ từ ngày 01 của tháng phát sinh đến hết ngày 30/6/2021 (hết thời hạn trên mà chưa có Quyết định thay thế Quyết định số 582/QĐ-TTg, thẻ các đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp tục gia hạn cho đến khi có hướng dẫn mới của các cơ quan có thẩm quyền).

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền, bảo đảm các nhóm đối tượng trên được hưởng đầy đủ quyền lợi về chính sách BHYT theo đúng quy định.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ danh sách đối tượng tham gia BHYT của UBND cấp xã gửi, phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đối chiếu đối tượng tham gia BHYT người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiến hành gia hạn thời gian được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Trường hợp tăng mới chuyển từ các đối tượng: trẻ em, thân nhân công an, thân nhân quân đội, hộ gia đình người nghèo, cận nghèo, nơi khác chuyển đến, được cấp thẻ phát sinh căn cứ vào hồ sơ từ thời điểm chuyển đổi đối tượng hoặc chuyển đến (chỉ các đối tượng thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg). Hạn thẻ từ ngày 01 của tháng phát sinh đến hết ngày 30/6/2021 (hết thời hạn trên mà chưa có Quyết định thay thế Quyết định số 582/QĐ-TTg) thẻ các đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp tục gia hạn cho đến khi có hướng dẫn mới của các cơ quan có thẩm quyền).

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đóng BHYT cho các nhóm đối tượng nói trên theo quy định.

d) Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận thẻ BHYT đã được gia hạn tiếp tục sử dụng từ ngày 01/01/2021, tổ chức thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không để xảy ra trường hợp người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được khám bệnh, chữa bệnh liên tục cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

đ) Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân thuộc các xã, thôn sau sáp nhập.

e) UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân, người có thẻ BHYT về chủ trương gia hạn và cấp thẻ BHYT năm 2021 cho các nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kịp thời, đảm bảo quyền lợi được hưởng chính sách BHYT cho các đối tượng đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền